

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **770** /UBND-KGVX

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v phát động đợt thi đua cao
điểm làm tốt công tác vệ sinh môi
trường trên toàn Thành phố trước
thêm kỷ niệm 90 Ngày thành lập
Đảng bộ Thành phố, gắn với công
tác phòng, chống dịch Covid-19



Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc phát động đợt thi đua cao điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên toàn Thành phố trước thêm kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố (17/3/1930 - 17/3/2020), gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**I. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
VỚI CHỦ ĐỀ “VÌ MỘT THỦ ĐÔ SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP”**

- Tổ chức phát động **Đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trên địa bàn bắt đầu từ ngày 06/3/2020**; đảm bảo triển khai đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình; các địa điểm công cộng; cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện...

- Tập trung cao độ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố; nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt.

- Rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, môi trường; các quy định về quản lý quảng cáo, rao vặt, ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực phụ trách và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn.

- Tổ chức tháo dỡ mái che, mái vẩy, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị; thực hiện quảng cáo theo quy định; kiên quyết dẹp bỏ họp chợ, kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông, gửi xe ô tô, xe máy trên hè, đường không đúng quy định.

- Các đơn vị vệ sinh môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng trong ngày. Lòng đường vỉa hè luôn sạch sẽ; không có nước đọng, rác thải trên lòng đường, vỉa hè. Vệ sinh các thùng rác công cộng, các xe gom rác đảm bảo mỹ quan đô thị. Thực hiện các giải pháp giảm bụi bẩn trên đường phố; xây dựng, lắp đặt bồn sục và đảm bảo hiệu quả hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng; tổ chức các đợt tăng cường vệ sinh môi trường; thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh môi trường với đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị.

- Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UB ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố về việc tổng vệ sinh toàn Thành phố vào 06h30 sáng thứ bảy hàng tuần. Thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các khu tập thể, tổ dân phố, khu dân cư. Tạo thói quen không vứt rác ra đường, bảo vệ chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thành nếp sống đẹp của người Thủ đô.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp ứng xử, nhất là trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, giao tiếp, ứng xử ở nơi công cộng. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán; mọi người khi tham gia giao thông thực hiện đi đúng làn đường, đỗ dừng xe, để xe đúng nơi quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Người tốt - Việc tốt”; những quy định trong xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tổ chức tốt việc xét công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”. Đẩy mạnh và duy trì hoạt động và nề nếp sinh hoạt văn minh công sở kết hợp với kiểm tra, đánh giá, xử lý thường xuyên.

- Duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng” trên địa bàn toàn Thành phố và phong trào thực hiện tổng vệ sinh

vào chiều thứ Sáu, sáng thứ Bảy hàng tuần, tập trung vào khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các khu tập thể, tổ dân phố, khu dân cư tập trung.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo hướng dẫn của ngành y tế. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động phòng dịch.

- Nắm bắt, theo dõi chặt chẽ các khu vực trên địa bàn có người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc để có các biện pháp tuyên truyền phù hợp.

- Thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bằng các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật trong thang máy tại các khu chung cư, trên màn hình-Led tại các địa điểm công cộng 24/7 để mọi người dân, kể cả người nước ngoài biết cách phòng, chống cũng như sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

- Thường xuyên phun thuốc khử khuẩn môi trường tại cơ quan, đơn vị, các thôn, xóm...

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hình thức: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... và tuyên truyền lưu động trên địa bàn tập trung đông dân cư. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị kết hợp với tuyên truyền về an toàn giao thông trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thị trấn.

Trên cơ sở các phong trào thi đua của Thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các trường phổ thông, đại học, cao đẳng, các địa phương tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường của Thành phố.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện: UBND Thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện tại các quận huyện, sở, ngành và tại các xã, phường, thị trấn.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; các hoạt động văn hóa, thể

thao phong phú lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô. Hướng dẫn các địa phương xây dựng các quy ước về việc cưới việc tang và lễ hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng, từng dân tộc.

2. Sở Xây dựng

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tăng cường quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh và cảnh quan môi trường. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực hiện xây dựng điểm thu gom, trung chuyển rác theo quy hoạch, bố trí thêm các nhà vệ sinh công cộng tại các điểm phù hợp; trang bị nước rửa tay khử khuẩn tại các nhà vệ sinh công cộng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin, truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước mặt tại các kênh, mương, các khu dân cư tập trung nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị và khu dân cư.

4. Công an Thành phố

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

5. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác duy tu, duy trì hệ thống cầu, đường bộ.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn,

ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa.

Chỉ đạo các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Chủ trì nghiên cứu và phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện quy hoạch chính trang một số tuyến đường, tuyến phố, tập trung các quận nội thành, theo hướng văn minh đô thị.

7. Sở Công Thương

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tăng cường quản lý, kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện văn minh thương mại, vệ sinh môi trường tại các khu chợ, trong tâm thương mại.

8. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, văn hóa trong ứng xử một cách sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

Chỉ đạo các trường giáo dục học sinh, sinh viên tăng cường giáo dục pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, văn hóa học đường; Gìn giữ các giá trị truyền thống, thẩm mỹ và lối sống lành mạnh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo hệ thống nhà trường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phun thuốc khử khuẩn tại các trường học, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học.✓

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị và các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự nhận thức sâu sắc của nhân dân Thủ đô về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, nhất là trong công tác trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phối hợp các cơ quan thông tin, tuyên truyền và hệ thống báo đài của trung ương, của Thủ đô thường xuyên đưa tin, bài khơi dậy ý thức và trách nhiệm của người dân Thủ đô trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường để nhân dân biết, thực hiện. Tăng cường thực hiện các bài viết, phóng sự, đưa tin, hình ảnh về các hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố; kịp thời khen ngợi, biểu dương những tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt, phê phán các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, các hành vi làm ảnh hưởng tới môi trường. Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo đài tiếp tục xây dựng chuyên mục tăng cường quản lý đô thị, trong đó phản ánh thường xuyên, kịp thời việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các địa phương.

Thông tin thường xuyên, kịp thời chính xác về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để nhân dân biết và thực hiện cách phòng, tránh.

11. Sở Y tế

Tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, chất thải y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và lực lượng Cảnh sát Môi trường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường.

Tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế của từng cơ sở y tế, xây dựng các phương án, tiến hành tập huấn các phác đồ điều trị, cách phòng, chống và khả năng đề tăng quy mô điều trị. Phối hợp với các bệnh viện Trung ương, lực lượng Quân y để nâng cao khả năng xét nghiệm Covid-19. Tiến hành diễn tập phân luồng, phân tuyến, vận chuyển, cách ly và điều trị đối với từng cấp độ dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. ✓



Tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh đảm bảo khả năng cao nhất trong xử lý tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Phối hợp, đảm bảo kinh phí và hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phong trào “*Sạch nhà - sạch phố - đẹp Thủ đô*”.

13. Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ)

Kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện tại các Sở, ban, ngành, các địa phương, tham mưu đề xuất UBND Thành phố có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, đơn vị, các nhân thực hiện tốt đợt phát động.

14. UBND các quận, huyện, thị xã:

Tổ chức phát động **Đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trên địa bàn bắt đầu từ ngày 06/3/2020**. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, lực lượng Cảnh sát Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường theo thẩm quyền. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Tổ chức ra quân, phát động tổng vệ sinh môi trường triển khai tới các thôn, làng, tổ dân phố, vận động từng gia đình, yêu cầu nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe đạp gọn gàng, để đúng vị trí quy định. Xóa bỏ quảng cáo rao vặt, khơi thông cống rãnh, làm sạch ao tù nước đọng, chỉnh trang mặt trước nhà đảm bảo gọn gàng mỹ quan đô thị.

- Triển khai phun thuốc khử trùng tại tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các địa điểm công cộng, các địa bàn dân cư trên địa bàn

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch văn minh” gắn với Phong trào “Người tốt - Việc tốt” rộng khắp, thực chất ở địa phương.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng (Công an, Thanh tra quận, huyện, thị xã...) tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và trật tự xây dựng, trật tự đô thị. ✓

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể

Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tổng vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các tầng lớp nhân dân thủ đô, nhân dân cả nước và người nước ngoài đến với Thủ đô ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQ VN Thành phố;
- Các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy;
- Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các cơ quan báo chí, truyền hình TW và HN;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, L.T.Lực, phòng KGVX, NC, KT, ĐT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (20)



Nguyễn Đức Chung